



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

22 ตุลาคม 2562



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไทยโพสต์ มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก เดลินิวส์ แนวหน้า ผจก.รายวัน ไทยโพสต์ คอลัมน์ บันทึกหน้า 4 นิวส์ทีวี ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์thestandard เว็บไซต์โลกวันนี้ today.line เว็บไซต์ btripnews เว็บไซต์ mtoday เฟซบุ๊ก Thai PBS, Workpoint News, Lady Society, สยามรัฐ, fm91 สำนักข่าวไทย Thaipbs,pptv, ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. อธิบดีทุกกรม และผู้บริหาร สธ. สวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงจุดยืนยกเลิกการใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ในงาน Kick Off การยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตร "หยุดใช้ หยุดขาย หยุดตาย"</p> <p>-นายอนุทิน กล่าวว่า พร้อมใจกันใส่เสื้อขาวมาประท้วงการใช้สารเคมีและสนับสนุนให้มีการยกเลิกและให้กำลังใจคกก.วัตถุอันตรายในสัดส่วนของ สธ. 3 คน คือ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ที่จะไปร่วมประชุมและโหวตแบบเปิดเผยให้แบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด รวมทั้งเป็นการมาให้กำลังใจ น.ส.มนัญญา และขอให้ข้าราชการกระทรวงอื่นสนับสนุนเรื่องการแบนด้วย ซึ่งท่านนายกฯ ก็สนับสนุนการแบน แต่ท่านเป็นผู้ใหญ่จึงไม่ได้พูดตรงๆ และหากผลการประชุมไม่แบน ก็ไม่ใช่ความผิดของผู้ไปโหวตแบน แต่เป็นหน้าที่ของคนที่เหนือกว่ารัฐมนตรีที่จะต้องมาแก้ไขปัญหา ส่วนเรื่องการนำเงินส่วนอื่นมาชดเชยให้แก่เกษตรกรที่เลิกใช้สารเคมีขึ้นกับคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย</p> <p>-น.ส.มนัญญา กล่าวว่า ขอยืนยันให้มีการยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตร และไม่ยอมให้ใครมาลือปั่นเด็ดขาด</p>	
<p>ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ข่าวสด ผจก.รายวัน</p>	<p>-เสนอข่าว กลุ่มลูกจ้าง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกันนำแผ่นป้ายข้อความสนับสนุน รมว.สธ. ให้ยกเลิกการใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต รวมทั้งสารพิษอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตประชาชน โดยติดแผ่นป้ายให้ประชาชนที่เดินทางมารักษาตัวที่รพ.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านสารพิษอันตรายเหล่านี้</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร ออกแถลงการณ์เรียกร้องต่อนายกฯ และประธานคกก.วัตถุอันตราย ให้ดำเนินการ 1.แสดงการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 12 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 2.พิจารณาปรับพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามข้อเสนอของ คณะทำงาน 4 ฝ่าย และหลายหน่วยงานข้างต้น 3.ให้คณะกรรมการลงมติแบบเปิดเผย พร้อมขอวินิจฉัยส่วนบุคคล และเผยแพร่ต่อประชาชนและสื่อมวลชนทราบ 4.ให้รัฐบาล และ ก.เกษตรฯ จัดทำมาตรการสนับสนุนให้เกษตรกร 455,786 ราย ที่แจ้งความจำนงและสอบผ่านเกณฑ์การใช้สารพิษ 3 ชนิด สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การปลูกพืชที่ไม่ต้องพึ่งพาสารพิษร้ายแรงโดยใช้วิธี เครื่องจักรกลการเกษตร การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชแบบผสมผสาน วิถีชีวิภาพอื่นฯ หรือในกรณีจำเป็นอาจใช้สารทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า 5.ในระยะยาว ให้รัฐบาล และ ก.เกษตรฯ มี มาตรการสนับสนุนเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวต้นทุนสูงไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน รูปแบบต่างๆ 6.ให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตามระดับความเป็นอันตราย</p>	
<p>ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์ ผจก.รายวัน</p> <p>มติชน</p> <p>ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอข่าว นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การประชุม คกก.วัตถุอันตราย วันนี้ (22 ต.ค.) ที่มีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รก.รองปลัด ก.อุตสาหกรรม เป็นประธาน ตัวแทน 3 คนของกระทรวง คือ นายภานุวัฒน์, นายประกอบ วิวิจิจินดา รก.อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายวันชัย พนมชัย เลขาฯ สน.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะเสนอให้มีการแบนแน่นอน</p> <p>-เสนอข่าว นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า คกก.วัตถุอันตราย จาก ก.คมนาคม มี 2 คน คือ อธิบดีกรมขนส่งทางบก และอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้มอบหมายให้ลงมติอย่างเปิดเผย</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า คณะกรรมการและสมาพันธ์องค์กรผู้บริโภคมีมติร่วมกันสนับสนุนให้ คกก.วัตถุอันตรายลงมติยกเลิกการใช้ 3 สารเคมี</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
มติชน ข่าวสด เดลินิวส์	<p>อย่างเด็ดขาด หากรัฐบาลมีความชัดเจนและมีความจริงใจ เชื่อว่าวันที่ 22 ต.ค.นี้ จะแบนได้แน่นอน</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มผู้แทนเกษตรกรจากกลุ่มพืชเศรษฐกิจ อาทิ สมาคมเกษตรกรปลอดภัย สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนและมังคุดแห่งประเทศไทย จัดเวทีรวมพลังเกษตรกรไทยคัดค้านการแบน 3 สาร คาดว่าการประชุมคกก.วัตถุอันตรายวันนี้ (22 ต.ค.) จะมีตัวแทนเกษตรกรพืชเศรษฐกิจกว่า 1,000 ราย ไปรวมตัวกันเพื่อรอฟังคำตัดสินที่ ก.อุตสาหกรรม อยากให้ชะลอการพิจารณายกเลิกและหาหนทางนวัตกรรมและแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรก่อน แต่หากมีมติแบน จะยื่นขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครองให้คุ้มครองชั่วคราวทันที</p> <p>-ด้าน น.ส.อัญชุลี ลักษณะอำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง กล่าวว่า คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตรายฯ ได้ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ แล้วว่า พาราควอตไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามที่กลุ่มเอ็นจีโอและนักวิชาการกล่าวอ้าง รวมทั้งเกษตรกรได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่เอ็นจีโอเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนจนปัจจุบัน พบข้อสงสัยหลายประการ อาทิ การเก็บตัวอย่างงานวิจัยพาราควอตจากแม่สุลุ๊ก ผลการตรวจสอบการตกค้างสารเคมีที่เผยแพร่ ซึ่งจะนำไปยื่นฟ้องศาลปกครองต่อไป</p>	
เดลินิวส์ ไทยรัฐ กรุงเทพมหานครออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>การแต่งตั้งผู้บริหาร สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีความไม่เหมาะสมในการแต่งตั้ง พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ช่วยปลัด สธ. เป็นผู้ตรวจราชการ สธ. เนื่องจากเพิ่งเป็นผู้ช่วยปลัด สธ. ได้เพียง 6 เดือน ว่า ได้ส่งทั้ง 3 รายชื่อเข้าที่ประชุมครม.แล้ว ซึ่งปลัด สธ. เป็นคนตั้งผ่านคณะกรรมการ ต้องเชื่อในวุฒิภาวะของปลัด สธ. และปลัด สธ. ต้องอธิบายความเหมาะสมของแต่ละคนได้ ส่วนกรณีสมานพันธ์พศ./รพท.เตรียมเคลื่อนไหว ทุกคนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ไม่กังวลว่าเรื่องจะถูกถามเพราะมั่นใจว่าเจตนาดี</p> <p>-เสนอข่าว มีหนังสือจากสมานพันธ์พศ./รพท.แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังมีผู้เขียนกระทู้ในประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขไม่ควรเป็นข่าวเช่นนี้</p>	-
มติชน เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชนออนไลน์	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.กนกวรรณ วิชาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้การยกร่างหลักสูตรกัญชาพาเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือของก.ศึกษาธิการ กับ สธ. คืบหน้าไปเกือบ 100% โดย สธ. เห็นว่าควรบูรณาการกับเรื่องกัญชงด้วย และปรับให้หลักสูตรสามารถใช้ได้กว้างขวางขึ้นจากการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาของกศน. ขยายไปในกลุ่มอื่น เช่น อสม. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ศธ.ตั้งเป้าหมายเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวในภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับ ม.ต้น ของ กศน. และอาจปรับใช้ในระดับประกาศนียบัตรด้วย</p>	-
ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก สำนักข่าวไทย บ้านเมืองออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ Thaiquote สำนักข่าวอิศรา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 พร้อมปาฐกถาพิเศษ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับทิศทางในอนาคต” โดยก่อนการประชุมได้นำเจ้าหน้าที่ออกกำลังกายด้วยท่าชกมวยไทย</p> <p>นายอนุทิน กล่าวว่า ภายใต้กองทุนบัตรทอง คนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดี บนหลักการไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ภายใต้ 5 นโยบายสำคัญ คือ 1.กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคุณแลสุขภาพตนเอง 2.จัดระบบการคลังด้านสุขภาพที่ยั่งยืน มี 2 ตัวชี้วัด คือ รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของ GDP และรายจ่ายรัฐบาลด้านสุขภาพต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของรายจ่ายรัฐบาลทั้งหมด 3.การจัดบริการให้เพียงพอด้วยการบริหารจัดการ เช่น แสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 4.การลดความเหลื่อมล้ำในสิทธิประโยชน์และคุณภาพการบริการของ 3 กองทุน เปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขในประเด็นที่ยังเป็นปัญหา 5.เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการกองทุนและจัดการทรัพยากรที่จำกัดอย่างคุ้มค่า พร้อมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพให้กับประชาชน</p>	-
เดลินิวส์ ไทยรัฐ	<p>บริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ ร.10</p> <p>-เสนอข่าว ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จัดโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเปิดแคมเปญ "Just Say Yes" รณรงค์ให้</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริจาคอวัยวะ</p> <p>นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ซึ่งทำหน้าที่นักบินจิตอาสารับส่งทีมแพทย์และอวัยวะให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ มาถึง 29 ราย กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นกุศโลบายยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานรับบริจาคอวัยวะ ซึ่งทำมาก่อนที่จะเป็นรัฐมนตรี ทำให้เข้าใจและเห็นถึงปัญหาอุปสรรคของงานรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน</p> <p>ในวันนี้ที่เป็นรมว.สธ. จึงพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมกิจการของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ให้ดำเนินไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย รวดเร็ว สำหรับความเชื่อว่าการบริจาคอวัยวะจะทำให้ชาติหน้ามีอวัยวะไม่สมบูรณ์เป็นความเชื่อที่ผิด เพราะในทางพุทธศาสนา การบริจาคคือการทำทาน</p>	
<p>แนวหน้า คอลัมน์ ลีกลับใน สนามข่าว</p>	<p>รมช.สธ.ชวนออกกำลังกาย</p> <p>-กล่าวว่า ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในกรม.ชุดนี้ และอยากให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ยกให้เป็นพิธีเซ็นเตอร์รณรงค์ให้คนไทยออกกำลังกาย สร้างสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรค เพราะรมช.สธ.ออกกำลังกายหลังเลิกงานเป็นประจำ และยังจัดรายการ "หมอดีพาพิต" ตระเวนไลฟ์สดทุกที่ชวนคนมาออกกำลังกาย นอกจากนี้ ยังโพสต์ให้ข้อคิด ความรู้ คำแนะนำในการดูแลรักษาร่างกาย จิตใจ จนชาวโซเชียลยกเป็น รมต.สายเกรียน</p>	-
<p>เส้นทางเศรษฐกิจออนไลน์</p>	<p>ชื่นชม รมว.สธ.</p> <p>-เสนอข่าว หลังจากเพจ อนุทิน ชาญวีรกูล โพสต์รูปภาพตนเอง พร้อมปลัด สธ. กำลังรับประทานอาหาร ที่โรงพยาบาล สป. ระบุว่า กินแค่นี้ก็อึด อร่อยและสบายใจ มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมจำนวนมาก โดยมีหลายความเห็นอยากให้ผู้นำรัฐบาลชุดนี้เป็นแบบอย่างลด ละ เลิกการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งด้วย</p>	-
<p>ไทยรัฐ ช่อง one31 เว็บไทยรัฐ</p>	<p>ภาษีความเค็ม</p> <p>-เสนอข่าว นายฉัตรกร อุเทนสุด ผอ.สำนักแผนภาษีและรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยความคืบหน้าการจัดเก็บภาษีความเค็ม ว่า การเก็บภาษีความเค็มจากโซเดียมจะเก็บเฉพาะที่ใช้ในการเพิ่มรสชาติอาหารเท่านั้น ร้านค้า ธุรกิจชุมชน ที่ใช้ความเค็มเพื่อการถนอมอาหารรวมถึงสินค้ากลุ่มเครื่องปรุง เช่น น้ำปลา เกลือ ซิอิ้วขาว และร้านอาหาร ไม่เข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษี</p>	-
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายอายุ 32 ปี จ.บุรีรัมย์ ผู้เสียชีวิตถูกสุนัขกัดหลายครั้งแต่ไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนว่าเชื้อพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผลหรือสัมผัสกับน้ำลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด หากถูกสัตว์กัด ข่วน เลีย ต้องรีบล้างแผลเบา ๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาดอย่างน้อย 10 นาที ใส่ยาเบตาดีน กักสุนัข/แมวที่กัดเพื่อดูอาการอย่างน้อย 10 วัน และรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรับให้ครบ</p> <p>-เสนอข่าว นายเลอเกียรติ นิยมทอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า จากการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อสมองของผู้เสียชีวิตไปพิสูจน์ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ให้เจ้าหน้าที่ระดมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขในพื้นที่ระบาดในรัศมี 5กม.</p>	-
<p>ไทยรัฐ มติชน TNN</p>	<p>โรคติดเกม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในปี 2018 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคติดเกม (Gaming Disorder) เป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช มีผลกระทบต่อสุขภาพ ครอบครัว การศึกษา การงานอาชีพ และสังคม พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำข้อตกลง 3 เรื่อง ก่อนให้ลูกเริ่มเล่นเกม 1.ควรแบ่งเวลาเล่น 1-2 ชั่วโมงต่อวัน และไม่ควรให้เล่นเกมในเวลาเรียน หรือเล่นในช่วงเวลากลางคืน 2.เนื้อหาต้องไม่มีความรุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กไปเสพข้อมูลความรุนแรงเพิ่มเติม และ 3.การเล่นจะต้องไม่นำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาทิ ไม่ไปเรียน ไม่กินข้าวตามเวลา ไม่นอน มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงทางกายและวาจา</p>	-
<p>เดลินิวส์ คมชัดลึก ไทยรัฐ เว็บไซต์ บ้านเมือง</p>	<p>ยาต้องสูตรคางคก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิรัตน์ กัตถุญตานนท์ นพ.สสจ.ชลบุรี แถลงข่าวกรณีมีผู้ได้รับสารพิษจากการดื่มยาตองเหล้า ว่า รพ.ชลบุรีได้รับผู้ป่วยจากรพ.มหาวิทยาลัยบูรพา 11 ราย อาการโคมาขั้นรุนแรง และเสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยอาการวิกฤต 4 ราย ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงให้กลับบ้านได้ 3 ราย ราย</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ ThaiPBS Workpoint News เว็บไซต์ kapook สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ สปริงนิวส์ มติชน newtv เว็บไซต์ thaiquote เว็บไซต์ สยามรัฐ เนชั่นทีวี	ล่าสุดคือนางสมนึก (ไม่ทราบนามสกุล) อาการวิกฤติ หัวใจเต้นผิดปกติ ตามองไม่เห็น เบื้องต้นจากการปรึกษากับศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ตั้งข้อสังเกตว่า อาจเกิดจากสารพิษเมทานอลหรือโซยานินด์ รักษาด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจและพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และผู้ป่วย 3 รายที่อาการหนักยังไม่รู้สึกตัว แต่ภาวะความเป็นกรดของเลือดดีขึ้น ยังต้องให้ยากระตุ้นความดันโลหิตและดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนการตรวจสอบเกี่ยวกับสารพิษคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ สรุปลมมีผู้ป่วยทั้งหมด 12 ราย เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านได้ 3 ราย ที่เหลือยังไม่นอนพักรักษาตัวในรพ. และล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย คือ นายวินัย พรหมศรี อายุ 47 ปี รวมเป็น 2 ราย - เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การดื่มสุราส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำลายตับ เยื่อบุกระเพาะ ลำไส้อักเสบ เป็นแผลในกระเพาะอาหาร ผู้ที่นิยมดื่มสุราที่นำไปดองกับสัตว์มีพิษ อาจได้รับพิษจากสัตว์ดังกล่าวถึงขั้นเสียชีวิต และทางการแพทย์ยังไม่พบหลักฐานในการรักษาโรคได้ สำหรับการบำบัดรักษาผู้ที่ติดสุรา มี 2 รูปแบบ คือ แบบผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ติดแบบไม่รุนแรงมาก สามารถดูแลการรับประทานยาและควบคุมการหยุดดื่มได้ และแบบผู้ป่วยใน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถควบคุมการดื่มได้ แพทย์จะบำบัดรักษาอาการถอนพิษสุราและภาวะแทรกซ้อน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อฟื้นฟูกระบวนการคิด สมรรถภาพร่างกายและจิตใจควบคู่กัน	
ข่าวสด	การปฐมพยาบาลคนเป็นลม - เสนอข่าว นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นลมต้องระมัดระวัง หากทำผิดวิธีจะทำให้เกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะกรณีผู้ป่วยที่มีอาการลมชัก ต้องระมัดระวังมากขึ้น หากทำผิดวิธีอาจเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลง โดยเฉพาะการนำสิ่งของใส่เข้าไปในช่องปากผู้ป่วย เป็นข้อห้ามเด็ดขาด	-
สำนักข่าวไทย มติชน	โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - เสนอข่าว นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา และเครือข่ายกว่า 10 คน เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ในฐานะประธาน กกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเรียกร้องให้หาทางออก กรณีธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้กลยุทธ์ตราเสมือนจริงโฆษณาเพื่อหลบเลี่ยงพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เนื่องจากเป็นปัญหายืดเยื้อมาหลายรัฐบาล	-
เว็บไซต์สนุก	อัตราเสียชีวิตของเด็ก อ.สังขละบุรี - เสนอข่าว สถาบันชีวิตและประเมินผลด้านสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.วชิรังคิณ สหรัฐฯ เผยผลการศึกษา พบว่า ปี 2560 อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีอัตราการเสียชีวิตของเด็กไม่ถึง 5 ปี สูงที่สุดในประเทศ ร้อยละ 19.6 คน สาเหตุหนึ่งคือการเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพและสาธารณสุขยากกว่าพื้นที่อื่นๆ ส่วนพื้นที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่ำสุดในประเทศ คือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ร้อยละ 4.5 นายไชมอน ไอ. เฮย์ ผอ.กลุ่มภาวะโรคท้องถิ่น ของสถาบันฯ และเป็นนักวิจัยอาวุโสของการศึกษา ระบุว่า การแก้ปัญหาต้องใช่วิธีที่ตรงจุด เช่น การให้วัคซีนต่างๆ	-